

IMPORMASYON KAPAG MAY KUMUHA NG KAUTUSANG PROTEKSYON PARA SA DOMESTIKONG KARAHASAN LABAN SA IYO

Dapat mong sundin ang utos o maaari kang arestuhin at kasuhan ng krimen.

Sundin ang utos kahit na

- sinabi ng petisyoner na okay lang na balewalain ang utos at gustong makipag-ugnayan sa iyo,
- nagsinungaling ang petisyoner para makuha ang utos
- nagkamali ang hukom sa utos, o
- ikaw ay biktima ng karahasan sa tahanan.

Kung gusto mong mag-file para sa iyong sariling proteksiyon na kautusan, basahin ang *Mga Tagubilin: Paano Kumuha ng Kautusang Proteksyon para sa Domestikong Karahasan* (form [DV-150](#)), na makukuha sa ak-courts.info/dv150ta.

Karagdagang impormasyon: ak-courts.info/pub23

Kung mayroon kang mga tanong o kung kailangan mo ng tagapagsalin, humingi ng tulong sa iyong lokal na hukuman.

Ano ba ang Kautusang Proteksyon para sa Domestikong Karahasan?

Ang kautusang proteksyon ay nilagdaan ng isang hukom at inuutusan kang gawin o huwag gawin ang ilang mga bagay. Halimbawa, ang mga kautusang proteksyon ay karaniwang nagsasabi sa isang tao na lumayo sa ibang tao at huwag makipag-ugnayan sa kanila.

Ang paghingi ng kautusang proteksyon ay **hindi** katulad ng pag-uulat ng krimen sa pulisya. Ang mga kautusang proteksyon ay mga kasong sibil.

Maaari ka ring magkaroon ng kasong kriminal na nauugnay sa parehong insidente kung saan nakabatay ang kautusang proteksyon. Kung ang iyong kasong kriminal ay may utos na "walang kontak", dapat mong sundin ang parehong kautusang kriminal at ang kautusang proteksyong sibil. Kung ang isang utos ay mas mahigpit kaysa sa isa, sundin ang mas mahigpit na utos.

Huwag makipag-ugnayan sa ibang tao maliban kung wala nang mga utos.

Anong mga termino ang kailangan kong malaman?

Petisyoner. Ang taong humiling sa korte ng kautusang proteksyon. Ang isang magulang o legal na tagapag-alaga ay maaaring maghain ng petisyon sa ngalan ng isang menor de edad na bata. Ang isang legal na tagapag-alaga ay maaaring maghain ng petisyon sa ngalan ng isang taong walang kakayahan na nasa hustong gulang.

Respondent. Ang taong hiniling ng petisyoner na protektahan. Kung binigyan ka ng kautusang proteksyon, ikaw ang "respondent".

Petisyon. Ang dokumentong inihain ng petisyoner sa korte para humingi ng kautusang proteksyon. Nakasaad dito kung bakit naniniwala ang petisyoner na kailangan nila ang kautusang proteksyon

Ano ang iba't ibang uri ng kautusang proteksyon ng karahasan sa tahanan?

Ang Panandaliang-terminong Proteksyong Kautusan (tinatawag ding "ex parte" na kautusan) ay tumatagal ng hanggang 20 araw. Maaaring pahabain ito ng hukom ng isa pang 20 araw kung (1) hindi ka nakakuha ng kopya ng utos sa loob ng unang 20 araw, at ang pagpapatupad ng batas ay nangangailangan ng mas maraming oras upang ibigay ito sa iyo; o (2) sumasang-ayon kang palawigin ito; o (3) ang hukom ay nakahanap ng magandang dahilan upang palawigin ito pagkatapos ng pagdinig mula sa iyo at sa nagpetisyon. Ibinibigay ng hukom ang utos batay sa isinulat ng petisyoner sa petisyon at kung ano ang pinatotohanan ng petisyoner sa pagdinig, kung nagkaroon ng pagdinig.

Ang Pangmatagalang-terminong Kautusan maaaring tumagal ng hanggang isang taon. Ang isang hukom ay maaari lamang magbigay ng isang pangmatagalang utos pagkatapos ng isang pagdinig sa korte. Dapat kang makakuha ng hindi bababa sa 10 araw na paunawa ng pagdinig na ito at magkaroon ng pagkakataong magsalita sa pagdinig at sabihin sa hukom ang iyong panig. Kung hindi ka pupunta sa pagdinig, maaaring ibigay ng hukom ang utos nang walang pagdinig mula sa iyo. Ang tagapagpatupad ng batas ay may pananagutan sa pag-abiso sa iyo tungkol sa pagdinig.

Parehong Panandaliang-termino at Pangmatagalang-terminong Kautusan. Kung hiningi ng petisyoner ang parehong uri ng mga kautusan, susuriin ng hukom ang petisyon sa parehong araw na ito ay inihain at magpapasya kung ibibigay o hindi ang panandaliang utos. Kung ibibigay ng hukom ang panandaliang utos, ang hukuman ay magtatakda ng pagdinig sa loob ng humigit-kumulang 2-3 linggo upang magpasya kung ibibigay o hindi ang pangmatagalang utos (tingnan ang talata sa itaas). Kung tatanggihan ng hukom ang panandaliang utos, maaaring magtakda ang hukuman o hindi ng pangmatagalang pagdinig.

TANDAAN: Mayroon ding uri ng kautusan na tinatawag na **Emerhensiyang Proteksyong Kautusan** na tumatagal ng 72 oras. Maaari lamang itong isampa ng tagapagpatupad ng batas at batay sa sinasabi ng petisyoner sa pagpapatupad ng batas. Hindi maaaring palawigin ng nagpetisyon o ng tagapagpatupad ng batas ang isang utos na pang-emerhensiya nang higit sa 72 oras. Hindi mo kailangang gumawa ng anuman bilang tugon sa isang emergency na utos maliban sa sundin ito. Ang ganitong uri ng kautusan ay medyo bihira at hindi na tinalakay pa sa form na ito.

Ano ang kailangang patunayan ng petisyoner para makakuha ng proteksyong kautusan?

Mayroong dalawang elemento ng "karahasan sa tahanan" na kailangang patunayan ng petisyoner:

1. Ang petisyoner ay may isang tiyak na uri ng relasyon sa iyo. Ang mga relasyong ito ay tinatawag na "mga miyembro ng sambahayan" sa batas, ngunit hindi mo kailangang manirahan nang magkasama upang maging kwalipikado. Mayroong listahan ng mga kwalipikadong relasyon sa pahina 6 ng porma na ito.
2. Nakagawa ka ng **krimen** laban sa petisyoner. Ilang krimen lamang (na tinatawag na "mga krimen ng karahasan sa tahanan" sa batas) ang kuwalipikado para sa isang kautusang proteksyon sa karahasan sa tahanan. Hindi kailangang pangalanan ng petisyoner ang krimen. Ang hukom ang magpapasya kung may nangyaring krimen batay sa sinabi ng petisyoner na nangyari. Mayroong listahan ng mga krimen sa karahasan sa tahanan sa dulo ng porma na ito.

Paano ko malalaman kung ang isang tao ay makakakuha ng isang panandaliang kautusang proteksyon o humihingi ng isang pangmatagalang kautusang proteksyon laban sa akin?

Kung ang hukuman ay nagbigay ng isang panandaliang kautusang proteksyon, ang tagapagpatupad ng batas (lokal na pulisya, mga trooper ng estado, VPSO, atbp.) ay dapat magbigay sa iyo ng kopya ng utos at ipaliwanag ito sa iyo. Ito ay tinatawag na "serbisyo." Basahin at sundin ang lahat sa pagkakasunud-sunod. Kung hindi mo gagawin, maaari kang arestuhin at kasuhan ng isang krimen.

Kung ang hukuman ay nagtakda ng isang pangmatagalang pagdinig sa kautusang proteksyon, dapat bigyan ka ng pagpapatupad ng batas ng:

- isang kopya ng petisyon na inihain ng petisyoner. Makakatulong ito sa iyo na maunawaan kung ano ang sinabi ng petisyoner na nangyari, para makapaghanda ka para sa pangmatagalang pagdinig.
- isang paunawa na may petsa, oras, at lokasyon para sa hinaharap na pagdinig sa korte. Minsan ang abisong ito ay magiging bahagi ng kautusang proteksyon, at kung minsan ito ay nasa isang hiwalay na dokumento. Ang pagdinig ay ang iyong pagkakataon na sabihin sa hukom ang iyong panig ng kuwento. Kung natanggap mo ang paunawa at hindi dumalo sa pagdinig, ang hukom ang magpapasya kung ibibigay ang kautusang proteksyon nang walang pagdinig mula sa iyo. Kung natanggap mo ang paunawa wala pang 10 araw bago ang pagdinig, maaari mong hilingin sa korte na muling iiskedyul ang pagdinig upang mabigyan ka ng mas maraming oras upang maghanda.

Kung nalaman mo ang tungkol sa kautusang proteksyon o pagdinig ng hukuman sa ibang paraan maliban sa pagpapatupad ng batas na nagsisilbi sa iyo, makipag-ugnayan sa iyong lokal na tagapagpatupad ng batas upang makakuha ng nakasulat na kopya ng utos. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa korte na nagbigay ng utos para sa higit pang impormasyon. Kahit na hindi ka pa nabibigyan ng utos, magandang ideya na iwasan ang pakikipag-ugnayan sa petisyoner.

Maaari ba akong maparusahan ng kriminal kung ang isang tao ay makakakuha ng kautusang proteksyon laban sa akin?

Ang kautusang proteksyong sibil ay hindi isang kasong kriminal. Ang hukom sa iyong kaso ng kautusang proteksyon ay hindi ka maaaring ipadala sa bilangguan o utusan kang magbayad ng multa. Gayunpaman, maaari kang maparusahan ng kriminal kung

- ang pulis o tagausig ay nagsampa ng kasong kriminal laban sa iyo para sa parehong insidente na nauugnay sa kautusang proteksyon, at nahatulan ka sa krimeng iyon. Makakatanggap ka ng abiso ng anumang mga kasong kriminal nang hiwalay. Maaari mong labanan ang mga ito katulad ng anumang iba pang kasong kriminal.
- hindi mo sinusunod ang kautusang proteksyon. Maaari kang kasuhan ng isang krimen na tinatawag na "paglabag sa kautusang proteksyon." Kung ikaw ay napatunayang nagkasala, ang krimen na ito ay may pinakamataas na sentensiya ng pagkakulong na isang taon at isang maximum na multa na \$25,000.

Mahalaga: Maaari kang kasuhan ng paglabag sa isang panandaliang kautusang proteksyon, kahit na hindi patunayan ng petisyoner na nangyari ang insidente sa pangmatagalang pagdinig ng kautusang proteksyon. Halimbawa, binibigyan ng korte ang petisyoner ng isang panandaliang utos laban sa iyo. Lumabag ka sa utos at kakasuhan ka ng paglabag sa isang kautusang proteksyon. Dumalo ka sa pangmatagalang pagdinig ng kautusang proteksyon at sabihin sa hukom ang iyong panig ng kuwento. Ang hukom ay hindi nagbibigay ng pangmatagalang utos. Maaari ka pa ring mahatulan na nagkasala ng paglabag sa panandaliang utos noong ito ay may bisa.

Ano ang mangyayari kung magkaroon ako ng mga anak?

Kung mayroon kang mga anak sa petisyoner. Ang kautusang proteksyon ay maaaring may mga utos na nauugnay sa iskedyl ng kustodiya, pinangangasiwaang pagbisita o pagpapalitan, o suporta sa bata.

Kung mayroon kang hiwalay na pag-iingat, diborsyo, pagbuwag, o iba pang kasong sibil na kinasasangkutan ng mga bata, maaaring iba ang mga utos sa iyong kaso ng kautusang proteksyon kaysa sa mga utos sa iyong isa pang kaso. Dapat mong sundin ang mga utos sa kaso ng kautusang proteksyon. **Ino-override** nila ang anumang mga utos sa kustodiya, diborsyo, pagbuwag, o iba pang mga kasong sibil.

Kung ang hukom ay magbibigay ng isang pangmatagalang kautusang proteksyon, ang hukom sa iyong pangangalaga, diborsyo, pagbuwag, o iba pang kasong sibil ay maaaring mangailangan ng pinangangasiwaang pagbisita sa iyong mga anak. Sasabihin sa iyo ng hukom kung paano ka makakakuha ng hindi pinangangasiwaang pagbisita. Karaniwang nangangailangan ng pakikilahok sa isang programa.

Kung may anak ka sa iba. Sa ilalim ng batas ng Alaska, kung mayroon kang isang pangmatagalang kautusang proteksyon na ipinagkaloob laban sa iyo, maaaring hindi ka payagang magkaroon ng kustodiya o hindi pinangangasiwaang pagbisita sa iyong mga anak, kahit na ang nagpetisyon ay hindi isang magulang o tagapag-alaga ng mga batang iyon. Kung mangyari ito, ang hukom sa ibang kaso na kinasasangkutan ng iyong mga anak ay magpapaliwanag kung ano ang dapat mong gawin upang tapusin ang paghihigpit na ito. Karaniwang nangangailangan ng pakikilahok sa isang programa.

Ano ang mangyayari sa aking mga bagay o sa mga bagay na ibinabahagi ko sa petisyoner?

Ang kautusang proteksyon ay maaaring pansamantalang ibigay sa petisyoner ang iyong nakabahaging tahanan, mga alagang hayop, sasakyan, at iba pang mga personal na gamit. Ang kautusang proteksyon ay may seksyong "Writ of Assistance". Sa seksyong ito, maaaring utusan ng hukom ang pagpapatupad ng batas na

- tulungan ang petisyoner na makuha ang mga item na nakalista sa kautusang proteksyon. Kinakailangan mong ibigay ang mga ito sa petisyoner hanggang sa matapos o mabago ang kautusang proteksyon. Hindi mahalaga kung sino ang nagmamay-ari sa kanila.
- tulungan kang makuha ang iyong mga bagay mula sa nakabahaging tahanan. Pinakamainam na makipag-ugnayan sa tagapagpatupad ng batas para sa tulong sa araw, kapag ang mga opisyal ay karaniwang hindi gaanong abala. Makakakuha ka lamang ng mga 15 minuto, kaya isipin ang mga pinakamahalagang bagay na kailangan mo bago ka pumunta. Kung ang petisyoner ay naroroon, huwag makipag-usap sa kanila. Kung mayroon kang mga katanungan, tanungin ang opisyal. Hindi ka papayagan ng opisyal na kunin ang anumang bagay na tinutulan ng petisyoner na kunin mo.

Kung hindi pa nag-utos ang hukom sa pagpapatupad ng batas na tulungan kang makuha ang iyong mga gamit (o kailangan mong bumalik sa pangalawang pagkakataon), maaari mong hilingin sa hukom na idagdag ito sa utos. Tingnan ang tanong sa ibaba tungkol sa kung paano baguhin ang utos.

Paano ko ipapaliwanag sa korte na hindi ako sumasang-ayon sa kautusang proteksyon?

Kung mayroong isang panandaliang (20-araw) na kautusang proteksyon laban sa iyo, mayroon kang dalawang opsyon:

1. Hilingin na baguhin o wakasan ang panandaliang kautusang proteksyon. Tingnan ang susunod na tanong.
2. Kung may nakaiskedyul na pangmatagalang pagdinig, sundin ang mga tuntunin ng panandaliang kautusang proteksyon hanggang sa pagdinig, at pagkatapos ay sabihin sa hukom ang iyong panig sa pangmatagalang pagdinig.

Kung mayroong isang pangmatagalang (isang taon) na utos laban sa iyo, maaari mong hilingin na baguhin o wakasan ang pangmatagalang kautusang proteksyon. Tingnan ang susunod na tanong.

Paano ko hihilingin sa korte na baguhin o tapusin ang kautusang proteksyon?

Pagkatapos ibigay ng hukom ang kautusang proteksyon, maaari mong hilingin sa hukom

- baguhin (baguhin) ang pagkakasunud-sunod. Nangangahulugan ito na mananatili ang utos, ngunit gusto mong baguhin ang ilan sa mga tuntunin. Halimbawa, gusto mo ng ibang iskedyul ng pagbisita sa mga bata o kailangan mo ng ilang limitadong komunikasyon sa petisyoner upang talakayin ang mga bagay na pinansyal. Gamitin *ang Kahilingan para Baguhin ang Kautusang Proteksyon* (form [DV-131](#) o [DV-131M](#)).
- tapusin (dissolve) ang utos. Nangangahulugan ito na ganap na mawawala ang utos. Kung ang petisyoner ay hindi sumang-ayon dito, kailangan mong patunayan na may makabuluhang pagbabago mula nang ibigay ng hukom ang utos. Hindi na muling gagawin ng korte ang parehong pagdinig. Gamitin *ang Kahilingan para I-dissolve ang Kautusang Proteksyon* (form [DV-133](#) o [DV-133M](#)).

Ang mga form ay makukuha sa papel na kopya sa opisina ng klerk ng hukuman, at available ang mga ito online sa ak-courts.info/dvforms.

Kung hihilingin mong baguhin o wakasan ang isang panandaliang utos, ang hukuman ay karaniwang magdaraos ng pagdinig sa loob ng 72 oras. Kung hihilingin mong baguhin o wakasan ang isang pangmatagalang utos, ang hukuman ay karaniwang magsasagawa ng pagdinig sa loob ng 2-4 na linggo. Dapat kang pumunta sa pagdinig o ang iyong kahilingan ay tatanggihan.

Panatiliing napapanahon ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan (lalo na ang mga numero ng telepono at email address) upang mabigyan ka ng abiso ng hukuman tungkol sa pagdinig. Kung gusto mong panatiliing kumpidensyal ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan mula sa petisyoner, tanungin ang klerk ng hukuman kung paano ito gagawin.

Mahalaga : Patuloy na sundin ang kautusang proteksyon maliban kung babaguhin o tapusin ito ng hukom sa pamamagitan ng pagsulat. Kung ang utos ay nagbago o nagtatapos sa kaso kautusang proteksyon sibil, **hindi nito** binabago ang mga utos sa anumang kasong kriminal na nauugnay sa parehong insidente. Katulad nito, kung ang kasong kriminal ay na-dismiss o ang kriminal ay walang mga utos sa pakikipag-ugnayan ay binago, hindi nito **binabago** ang sibil kautusang proteksyon. Kahit na magbago o magwakas ang isang utos, dapat mo pa ring sundin ang isa pang utos. **Huwag makipag-ugnayan sa ibang tao maliban kung wala nang mga utos.**

Mayroon bang anumang mga pederal na batas na dapat kong malaman tungkol sa?

Sa ilalim ng 18 USC § 922(g)(8), maaaring hindi ka payagang magmay-ari o magkaroon ng baril kung nagkaroon ka na ng pangmatagalang kautusang proteksyon sa karahasan sa tahanan na ipinagkaloob laban sa iyo. Ang batas na ito ay maaaring ilapat o hindi sa iyong kaso, depende sa uri ng kaugnayan mo sa petisyoner at sa mga partikular na natuklasan na ginawa ng hukom sa kautusang proteksyon. Ang batas na ito ay **hindi** nalalapat sa emerhensya o panandaliang mga kautusang proteksyon.

MGA KRIMEN NA KINASASANGKUTAN NG DOMESTIKONG KARAHASAN

Para maging kwalipikado bilang isang krimen sa domestikong karahasan:

- Ang isang krimen ay dapat ginawa o tinangka; at
- Ang krimen ay dapat nagawa ng isa sa miyembro ng sambahayan laban sa ibang miyembro ng sambahayan; at
- Ang krimen ay dapat isa sa mga krimen na nakalista sa Batas ng Alaska, o paglabag sa isang katulad ng batas sa ibang lungsod o estado.

Depinisyon ng “mga miyembro ng sambahayan” sa ilalim ng mga batas sa Alaska sa domestikong karahasan:

- (1) Mga nasa hustong gulang o menor de-edad na bata na mayroong isa o higit pa sa mga nito:
 - kasalukuyan o dating asawa
 - magkasamang nakatira o nakatira magkasama noon
 - ay nasa pakikipag-date o sekswal na relasyon (o nagkaroon noon)
 - ay nauugnay sa pamamagitan ng kadugo o pag-aampon hanggang sa “ika-apat na antas ng pagkakamag-anak”
 - ay kamag-anak o dating nauugnay sa pamamagitan ng kasal
 - may anak na magkasama
- (2) Mga menor de edad na anak ng isang tao sa alinman sa mga relasyon sa seksyon (1).

Listahan ng mga krimen na kuwalipikado para sa isang kautusang proteksiyon sa karahasan sa tahanan :

Pag-atake ay kapag ang isang tao ay pisikal na nakapinsala sa ibang tao, o kapag ang isang tao ay nagbabanta na pisikal na saktan ang ibang tao at maaaring agad na maisasagawa ang banta. Kung mayroong banta, maaaring makakuha ka ng kautusang proteksyon kahit na ang respondent ay hindi pisikal na nakapinsala sa iyo.

Pagsunog o Kriminal na Pinabayaang Pagsunog ay kapag sinira ng isang tao ang ari-arian ng ibang tao sa pamamagitan ng pagsisimula ng sunog o pagsabog. Ito rin ay arson upang sirain ang iyong sariling ari-arian sa pamamagitan ng sunog o pagsabog kung ito ay naglalagay ng ibang tao sa panganib ng malubhang pisikal na pinsala.

Pagnanakaw ay kapag ang isang tao ay pumasok o nananatiling labag sa batas na manatili sa isang gusali na nagpapalano na gumawa ng isang krimen sa gusali.

Kriminal na kasamaan ay kapag sadyang sinira ng isang tao ang pag-aari ng ibang tao. Kriminal na kasamaan ay maaari paring mangyari kung ang tao ay magkasamang nagmamamay-ari ng ari-arian na nasira.

Kriminal na Paglabag ay kapag ang isang tao ay pumasok o mananatili na labag sa batas na pananatili sa lupa, sa isang bahay, o sa isang sasakyan.

Kalupitan sa Alagang hayop ay kapag may isang taong sadyang pumapatay o nakasugat sa isang hayop na isang alagang hayop, na may hangaring takutin, pagbantaan o takutin ang ibang tao.

Pangingi-alam sa Kustodiya ay kapag ang isang miyembro ng pamilya ay kinukuha at dinadala ang bata na walang kahit na anong legal na karapatan na gawin, **at** ang taong ito ay may intensyon na itago ang bata mula sa legal na tagapag-alaga sa mahabang panahon. Ang isang halimbawa ay kapag dinala palabas ng magulang ang bata palabas ng estado para mailayo ang bata mula sa isa pang magulang sa mahabang panahon, na walang anumang legal karapatan para gawin ito. Ito ay **hindi** pangingi-alam sa kustodiya kung ang magulang ay nabigo na ibalik ang bata sa napagkasunduang oras.

Ang pangingikil at pamimilit ay mga krimen na karaniwang tinatawag na "blackmail." Nagsasangkot sila ng sinumang nagdudulot o nagbabanta sa pisikal na pinsala, o iba pang uri ng pinsala upang makakuha ng pag-aari ng ibang tao, o upang ipagawa sa isang tao ang bagay na ayaw nilang gawin. Ang halimbawa ay kung may magbabanta na may i-post na nakakahiya tungkol sa iyo sa internet maliban nalang kung ang taong iyon ay bigyan mo ng pera.

Panggugulo ay kapag ang isang tao ay, may intensyon na manggulo o mang-inis ng ibang tao:

- Tumatawag sa telepono at hindi binababa, para ang isang tao ay hindi makatawag o makatanggap ng mga tawag; o
- Tumatawag ng paulit-ulit at sa napaka-abalang mga oras; o
- Gumawa ng isang tawag o elektronikong komunikasyon na hindi nagpapakilala o malaswa, o nagbabanta ng pisikal na pananakit o sekswal na pakikipag-ugnayan; o
- Naglalathala o namamahagi ng mga larawan, mga larawan, o bidyo na nagpapakita ng ari, puwet, o suso ng babae, o nagpapakita ng isang tao na gumagawa ng aktwal na pakikipagtalik.

Pagdukot ay kapag hawak ng isang tao ang ibang tao laban sa kalooban ng taong iyon. Karaniwan, nangangahulugan din ito na ang tao ay nagpaplanong pisikal o sekswal na pananakit sa ibang tao, lumilikha ng malaking panganib na ang ibang tao ay malubhang masaktan, o itinatago ang ibang tao upang may malaking panganib na ang ibang tao ay hindi natagpuan.

Walang-pag-aalinlanganang pagpapahamak ay kapag ang mga aksyon ng isang tao ay lumikha ng **mataas na panganib** ng **malubhang** pisikal na pinsala sa ibang tao. Ang isang halimbawa ay kapag nagmamaneho ka sa highway at hinawakan ng pasahero ang manibela, sinusubukang pilitin kang paalisin sa kalsada at malamang na maaksidente ka sa sasakyan.

Pagnanakaw ay kapag ang isang tao ay gumagamit ng puwersa, o nagbanta na gumamit ng dahas, upang kumuha ng pera o ari-arian mula sa ibang tao. Ang pera o ari-arian ay dapat na pisikal na nasa o napakalapit sa ibang tao kapag ginamit ang puwersa o ginawa ang pagbabanta.

Sekswal na mga krimen kasama ang lahat ng uri ng sekswal na pag-atake, sekswal na pang-aabuso sa menor de-edad, incest o pakikiapid sa kamag-anak, at malaswang pagkakalantad. Maaaring mangyari ang sekswal na pag-atake kahit na kasal ang mga partido. Para sa mga layunin ng kautusang proteksyon sa karahasan sa tahanan, ang mga krimen na kinasasangkutan ng paggawa o pagpapakita ng pornograpiya ay **hindi** kasama bilang mga krimen sa karahasan sa tahanan.

Pagmamanman ay kapag ang isang tao ay paulit-ulit na nakipag-ugnayan sa ibang tao nang walang pahintulot ng taong iyon, **at** ang mga pakikipag-ugnayan ay makatuwirang magpapatakot sa ibang tao sa pisikal na pinsala o kamatayan.

Terroristang pagbabanta ay kapag ang isang tao ay nagsasabi na mayroong sitwasyong nagbabanta sa buhay na naglalagay sa ibang tao sa takot sa pisikal na pinsala. Ang isang halimbawa ay ang pagtawag sa iyo sa telepono at pagbabanta na babarilin ka kapag umalis ka ng bahay. Isa rin itong krimen kung ang banta ay nagdudulot ng paglikas sa gusali o katulad na seryosong abala sa isang grupo ng mga tao

Paglabag sa kautusang proteksyon ay kapag ang isang tao na may kautusang proteksyon laban sa kanila na may bagay na ginagawang paglabag sa kautusang proteksyon.